

อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี

ลองถามคนไทยที่รู้จักดูว่า เขาคิดว่าการชุมนุมแบบสันติวิธีคืออะไร ก็ได้คำตอบว่า.....

● การชุมนุมแบบสันติวิธี คือการชุมนุมที่ไม่มีการประทุษร้ายร่างกายกัน หรือทำลายข้าวของให้เสียหาย นิยามนี้รู้สึกจะเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของเกือบทุกคนทีเดียว แล้วยังมีนิยามของแถมอีกคือ

● การชุมนุมแบบสันติวิธี คือการชุมนุมที่ไม่เอาสิ่งปฏิญญาขว้างปาใส่กัน แม้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายก็ตาม (ยี่ ไม่ตีนะอะ เจ้าอะ... ของฝากจากสาวออฟฟิศ)

● การชุมนุมแบบสันติวิธี คือการไม่พูดจาใส่ร้ายป้ายสี ใช้วาจาถกขะ หยาบคาย ช่มชู้ ประณามฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นการชุมนุมที่มีความชิงชังหรือแรงกดดันเป็นแรงขับเคลื่อน (ความเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม)

● การชุมนุมแบบสันติวิธี คือการไม่ชุมนุมอย่างยืดเยื้อทำให้ชาวบ้านที่เขาไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อน ซึ่งไม่ใช่แค่รถติด แต่หมายถึงความเดือดร้อนเชิงเศรษฐกิจด้วย (ความเห็นและความกังวลใจของผู้ประกอบการ แมคค้ำรวมทั้งแท็กซี่)

เอ! ถ้าเป็นเช่นนี้ การชุมนุมที่อาหารดี ดนตรีเพราะ ก็อาจไม่ใช่การชุมนุมที่ใช้สันติวิธีเพราะการชุมนุมนั้นได้ก่อผลเสียหายทางเศรษฐกิจต่อคนที่ไม่มีวื้อไหน่อเห็น

อย่างมหาศาลนะซี!

● การชุมนุมแบบสันติวิธี คือการใช้หลักการไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของใครเป็นแรงขับเคลื่อน (ความเห็นของครูบาจารย์)

๖ดที่เห็นว่าสุดยอด ก็คือคำตอบของอาจารย์ชัยวัฒน์ สดาอาพันธ์ ที่ตอบว่า

● การชุมนุมแบบสันติวิธี คือการร่วมชุมนุมที่ผู้ชุมนุมยอมรับความเจ็บปวดเสียเอง

ผู้เขียนขอตีความหมายว่า ผู้ชุมนุมเห็นว่าหลักการที่ตนยึดมั่นสำคัญมาก จนยอมเสียสละตัวเองให้เจ็บปวด ให้สูญเสีย เพื่อให้สังคมได้รับทราบปัญหาที่สำคัญ (สำหรับผู้ชุมนุม) แต่ไหน เพื่อที่สังคมและรัฐบาลจะได้เข้ามาดูแล แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป

ดูตัวอย่างการชุมนุมในต่างประเทศซี เมื่อได้โกนหัวหรือออกมาแสดงพลังและช่วยๆให้สื่อทำข่าวเพื่อตีแผ่ข้อมูลสู่สาธารณะแล้วก็ยอมให้ตำรวจจับไปโดยดี อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า สันติวิธี

ดังนั้น สันติวิธีแบบไทยๆ ของทั้ง 2 สี ก็เห็นว่ายัง

ไม่เข้าข่ายสันติวิธีที่แท้จริง ดูจะเป็นสงครามที่ไม่ใช้อาวุธร้ายแรงเสียมากกว่า ในต่างประเทศมีกฎหมายที่กำกับชุมนุมในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องระบุนจำนวนพื้นที่ที่จะชุมนุม ห้ามค้างคืน ผู้จัดการชุมนุมต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างรวมทั้งค่าเสียหายทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เกิดจากการชุมนุม

การชุมนุมเพื่อกดดัน และยื่นคำขาด (ตามบัญชีสากล) ไม่สามารถเสนอทางออกให้แก่ประเทศได้ ผู้ชมการเจรจาผ่านจอโทรทัศน์ได้ยินแต่เรื่องซ้ำซากที่ผ่านมาแล้ว ไม่เข้าใจถึงประเด็นความทุกข์ร้อนของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นแก่นการเข้าร่วมชุมนุม(ที่มีใบร้องที่ผู้นำต้องการทำนั้น)

ยบสภาไม่น่าจะเป็นทางออกของปัญหาพื้นฐานของรากหญ้าสีแดง

การทำความเข้าใจร่วมกัน ถึงประเด็นที่จำเป็นที่จะต้อง ปฏิรูปประเทศไทย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องสีแดง เพื่อประกาศเป็นปฏิญญาร่วมกัน รวมทั้งดำเนินการ

แก้ไขกติกาการเลือกตั้งให้เป็นไปตามความเห็นชอบของทุกพรรคพร้อม แล้วจึงยุบสภา ปัญหาของประเทศจึงจะมีทางออก

เห็นที่พลังเจียบจะต้องลุกออกมาแสดงความต้องการสันติวิธี อย่างถูกต้องเสียแล้ว ในปัจจุบันเครือข่ายสันติวิธีประกอบไปด้วยกลุ่มที่ต้องการเปิดกิจกรรมเชิงรุกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันความรุนแรง ด้วยการตั้ง PEACE ROOM (peaceroom2010@gmail.com) ร่วมเสนอแนะมาตรการสันติวิธี เพื่อป้องกัน ระงับและบรรเทาความรุนแรง เพื่อการประมวลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสันติวิธี และพร้อมเป็นเครือข่ายติดต่อผู้สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับสันติวิธี เป็นกระบวนการขับเคลื่อนพลังเจียบให้ออกมาแสดงสิทธิและหน้าที่ของความเป็นประชาชนผู้รักสันติวิธี แทนที่จะปล่อยให้กลุ่มผลประโยชน์ใช้สันติวิธีแบบเห็นแก่ตัวนำพาชาติของเราไปสู่ความพินาศ

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด